
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

สมัยสามัญที ่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2568 
วันที ่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะค ุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษ ุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พัชณี  ชำนาญบริรักษ์   

6 นายณัฐพงษ์  หิริโอตัปปะ นิติกร ชำนาญการ ณัฐพงษ์  หิริโอตัปปะ  

7 นายมงคล  ทวงลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มงคล  ทวงลี  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 

1.1  รายงานความกล้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน   
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
-ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 
2567 รายละเอียดดังนี้ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและการสาธารณสุข
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆทั้งสิ้น 11 โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5 โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน 1 โครงการ 
  -แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 โครงการ 
  -แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 9 โครงการ 
  -แผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ     
  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 โครงการ 
  -แผนงานกีฬาและนันทนาการ 2 โครงการ 
  -แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6 โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานการเกษตร 4 
โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี 
  -แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 โครงการ 
  -แผนงานสถิติและวิชาการ 2 โครงการ 
 

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี 
  -แผนงานบริหารงานคลัง 1 โครงการ 
   

รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ (ตามเอกสารรายงานที่แจกจ่าย) 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัย สมัยวิสามัญ ที่ 1/2568 

       เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖8 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ 
รองปลัด  อบต.ชีบน 
 
 
 
 

5.1  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ 2568 
       -โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่ติดตั้งบนหลังคา  โซลาร์   
       ร ูฟทอป  ขนาด 20กิโลว ัตต ์  ระบบ 3 เฟส      งบประมาณทั ้ งสิ้น 
๔๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
 

--ขอแจ้งรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินระหว่าง
ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ณวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้ 
 

 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567  
35541855.49  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดของโครงการผ่าน PowerPoint และเอกสารที่
แจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่าน  มีรายละเอียดดังนี้ 
-เสนอราคาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา โซลาร์ รูฟทอป 
ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ ระบบ ๓ เฟส ตามรายละเอียดดังนี้   
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1. วิธีดำเนินการ 
ติดตั ้งแผงโซลาร์เซลล์ Longi Solar Module Mono Half Cut ขนาด ๕๘๐ วัตต์ 
จำนวน ๓๖ แผง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
- ติดตั้งอินเวอเตอร์ Huawei ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมสายไฟประกอบวงจร จำนวน ชุด 
- ระบบแสดงสถานะการทำงานและข้อมูล Online Real – Time 
2. งานรับประกัน 
- แผงโซลาร์เซลล์ รับประกัน ๑๒ ปี 
- อินเวอเตอร์ (Inverter) รับประกัน ๑๐ ปี 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รับประกัน ๒ ปี พร้อมบำรุงรักษาล้างแผงโซลาร์
เซลล์ ปีละ ๑ ครั้ง  เป็นเวลา ๒ ปี 
3. ค่าใช้จ่าย (อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) 
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 -จากสถิติค่าไฟฟ้าที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนของเราต้องจ่ายค่าไฟ
เฉลี่ยตกเดือนละ 20,000 บาทเกือบ 30,000 บาทหากเราติดตั้งโครงการไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์จะทำให้ประหยัดค่าไฟได้ถึงเดือนละไม่ต่ำกว่า 10 ,000 บาท  หากคิดตลอด
ปีก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตำบลของเราในระยะยาว  และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีพลังงาน
ทางเลือก และโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่นของเราก็จะได้มีการไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกด้วย  ในฐานะที่เคยทำงานที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทองก็ได้มีการโครงการติดตั ้งหากโครงการพลังงานโซล่าเซลล์ซึ ่งเป็น
โครงการที่ดีช่วยประหยัดได้จริง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  รายละเอียดสถิติ
ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
นางพรประถา  ดนตรี 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 
นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 12 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
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-ขอรับเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของโครงการให้มากขึ้นก่อนการ
ตัดสินใจ 
 
-จากการรับฟังการอธิยายและดูในรายละเอียดของโครงการใรเอกสารเห็นว่าเป็น
โครงการที่ดีเพราะช่วยประหยัดได้มากเห็นด้วยควรให้การสนับสนุน   แล้วหากเรา
ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์แล้วระบบไฟฟ้าเดิมยังคงอยู่หรือไม่อย่างไร 
 
-กังวลใจว่าโครงการอาจจะไม่คุ้นเคยและไม่ได้ผลอย่างกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้
กับระบบประปา  ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบัน 
 
-ส่วนตัวเห็นด้วยอย่างกรณีแถวบ้านใช้โซล่าเซลล์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรแต่
อย่างไรก่อนอนุมัติก็จะขอดูรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติมเช่นกัน 
 
-ตั้งแต่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งและเห็นค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคกรณีค่าไฟฟ้าที่
สูงเลยตั้งใจอยากจะทำโครงการนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็อยู่ระวางการศึกษาในรายละเอียด   
จนได้ข้อมูลที่มากพอจึงได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิเพื่อเสนอ
โครงการนี้  โดยที่ไม่ขอเลือกเอาบริษัทของเอกชนเพราะหากหมดสัญญาก็จะตามก็จะ
ติดตามแก้ไขลำบากหากมีปัญหาภายหลัง  ในกรณีของพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ใช้
กับประปาหรืออื่นๆที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการเอาใจใส่ดูแลระบบผมมั่นใจ
หากเราใส่ใจและดูแลก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เป็นอย่างดี   หากเราติดตั้ง
พลังงานโซล่าเซลล์เราก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ระบบทั้งระบบของไฟฟ้าโซล่า
เซลล์กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดิม 
 
-จากโซล่าเซลล์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ก็จะผ่าน DC fouse เข้า inverter แปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC และเข้ายังตู้ควบคุมไฟฟ้าของหน่วยงานของ อบต. ซึ่งทำให้เรา
ใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ 
 
-กล่าวเสริมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะหน่วยงานที่มาดำเนินการให้คือในส่วนของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 
 
-ที่ประชุมมีการซักถามข้อสงสัยจนเป็นที่เข้าใจและไม่มีข้อขัดข้อง 
-ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 

-สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเข้าท่ีประชุมเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ 
 



 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 
 
 
นางพรประถา  ดนตรี 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 
นายมงคล  ทวงลี 
ผช.จพง.จัดเก็บฯ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ 
รองปลัด  อบต.ชีบน 
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-สอบถามว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีโครงการลอกตาโครงการผ่าตดัตา
ต้อกระจกหรือไม ่
 
-อยากทราบโครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่านสภาไปแล้วเราได้มีการดำเนินการถึงไหน 
 
 
-หากเป็นไปได้ในส่วนของงบประมาณเงินสะสมที่มีอยู่ในหมู่บ้านของผมยังมีความ
จำเป็นและความเดือดร้อนในส่วนของถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนน่าจะใช้งบประมาณ
อีก 3-4 แสนบาทฝากผู้บริหารช่วยพิจารณาเพราะใช้เงินสะสมที่ผ่านมาของหนอง
กระทุ่ม  หมู่ที่ 11  ถ้าเทียบกับที่อ่ืนๆถือว่าได้น้อยกว่า 
 
-ฝากบริหารช่วยเร่งรัดโครงการต่างๆที่สภาอนุมัติให้ไปแล้วเพราะชาวบ้านรอการ
ติดตามและงานจากในส่วนของกองช่าง อยากให้มีการดำเนินการที่เร็วกว่านี้ 
 
-สงสัยเรื่องการเสียภาษีมีหนังสือถึงเจ้าตัวไม่เข้าใจว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่หรือเสียที่
ไหน 
 
-ขอชี้แจงกรณีการเสียภาษีทาง อบต. จะมีหนังสือ 2 ฉบับ ด้วยกันคือฉบับแรกจะแจ้ง
ไปยังเจ้าบ้านว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่อย่างไรหรือมีการเปลี่ยนถ่ายโอนมือหรือไม่ซึ่งฉบับนี้จะ
ยังไม่ต้องเสียภาษีส่วนฉบับที่ 2 จะเป็นฉบับที่แจ้งให้เสียภาษีถึงจะได้มาเสียภาษีที่
อบตยังไม่สามารถเสียภาษีในหมู่บ้านได้เนื่องจากต้องเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต
และปริ้นเอกสารออก  แต่สามารถที่จะฝากผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก อบต. มาชำระที่ 
อบต.ได้โดยถือบัตรประชาชนมาด้วยจะทำให้การสืบค้นได้ง่ายขึ้น   และกรณีที่ดินที่
ได้รับค่าชดเชยให้ตัดออกไม่ต้องเสียภาษี  สามารถมาเสียภาษีได้ภายในสิ้นเดือน
มิถุนายนหากเลยมิถุนายนจะมีค่าปรับ 
 
-กรณีโครงการลอกตาหรือผ่าตัดตาต้อกระจกงบประมาณของ สปสช. งบประมาณที่
ผ่านมาทางกองทุนได้พิจารณาโครงการไปหมดแล้ว  หากประสงค์จะดำเนินการ
สามารถที่จะของบประมาณเพิ่มเติมยังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้  แต่
ทั้งนี้หน่วยงานที่ขอต้องสมทบงบประมาณ 50%   จะขอดูรายละเอียดและพูดคุยกับ
บริหารเพื่อเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมและจะดำเนินการให้ต่อไปโดยอาจจะต้อง
ผ่านในส่วนของการคัดกรองโดย รพ.สต.,อสม.ซึ่งแต่ก่อนเราจะคัดกรองแล้วส่งไปยัง
โคราช  ปัจจุบ ันนี ้ เราสามารถลอกตาหรือผ่าตัดตาต้อกระจกได้ที ่ช ัยภูม ิหาก
โรงพยาบาลบ้านเขว้าดำเนินการได้ก็จะเป็นการดีหากไม่ได้ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาล
ชัยภูมิ  และคาดว่าจำนวนการ 2 โครงการคือโครงการลอกตาและตัดแว่นควบคู่กันไป 
 
 
 
 



 
 

นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
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-เรามีข้อจำกัดในการทำงานเนื่องจากว่าโครงการที่เสนอและอนุมัติไปคราวที่แล้วมี
จำนวนมากโครงการแต่ช่างเรามีศักยภาพในการดำเนินงานได้ประมาณครั้งละ 2 
โครงการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแต่ถึงอย่างไรผมจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จใน
สมัยพวกเราก่อนบทภาระ  ประกอบกับเรามี ผอ.กองช่าง เพียงคนเดียว ซึ่งส่งผลต่อ
งานล่าช้าแต่ก็ยังดีที ่เรามีผอกองช่างหลายท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่กองช่างทำให้ไม่
สามารถทำโครงการหรือเสนองบประมาณได้  โครงการถนนคอนกรีตตอนนี้ได้กำหนด
ราคากลางและดำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการโซนยางนาดีก่อนอันดับแรก แล้วจะทยอย
ในโครงการอ่ืนต่อไป ที่ผ่านความเห็นขอบจากสภาแล้ว 

 
นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ 
รองปลัด  อบต.ชีบน 
 

 

-ชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นอบตชีบน
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568และศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดกำหนดการจะมีหนังแจ้งประสานสมาชิก อบต. ผู้นำและ
เจ้าที ่ที่เก่ียวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง 

 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ในวันนี้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  และขอนัดประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2568  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
สำหรับวันนี้ขอบคณุทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม  สวัสดีครับ 
 

-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม        13  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    7   คน 
-ผู้ลาประชุม          -    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -    คน 

 
ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


